



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1428 20 tháng 11 năm 2022

Khổ Hạnh

*Khổ hạnh lập thành ý chí quen
Bình tâm học hỏi chẳng thiếu men
Trời ban có sẵn hồng quang chiếu
Chất phát tâm tu sáng sáng đèn*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1996

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Trời xanh nằm ở nơi nào?
- 2) Khoác áo tình thương là loại áo nào?
- 3) Vòm Trời liên hệ với khối óc có phải không?
- 4) Thiền viện lớn rộng nằm ở chỗ nào?
- 5) Pháp trình xuất phát từ đâu đến đâu?
- 6) Pháp mâu là sao?
- 7) Làm việc từ thiện có hữu ích gì cho tâm thân hay không?

1) 24-8-96 T/V Nhân Hòa (USA)

Hỏi: Trời xanh nằm ở nơi nào?

Đáp: Thưa trời xanh nằm từ trung tâm bộ đầu thẳng đến vô cùng tận, lúc nào cũng không xao xuyên, khối óc thành tâm tu tiến sẽ được hội tụ với thanh quang là nơi đó, trí tâm khai triển vô cùng.

Kệ:

*Phân minh rõ rệt rõ hành trình
Tiến thẳng đi lên chẳng giữ mình
Dứt khoát đi lên không nắm bắt
Hành trình rõ rệt tự mình mình*

2) 25-8-96 T/V Nhân Hòa (USA)

Hỏi: Khoác áo tình thương là loại áo nào?

Đáp: Thưa khoác áo tình thương là tự phát triển tâm từ bi cứu độ quần sanh, tu hành tinh tấn, đi đến đâu cũng đem lại niềm an vui cho mọi người xung quanh mình, không lo âu không dấy bận việc đời.

Kệ:

*Cảm thông nguyên lý hợp thời tiến
Giải tỏa phiền ưu giải nỗi phiền
Sống động tình Trời không thất thoát
Qui nguyên giềng mối cảm giao liên*

3) 26-8-96 T/V Nhân Hòa (USA)

Hỏi: Vòm Trời liên hệ với khối óc có phải không?

Đáp: Thưa vòm Trời liên hệ với khối óc, cho nên người tu thiên thích cạo đầu tự cảm thấy luồng điện bộ đầu rút thẳng đi lên thay vì kéo xuống rất dễ hơn thua, ác mộng và sân si, thích dục và ác ý.

Kệ:

*Điện tâm khai triển tự mình ghi
Phát triển muôn chiều tiến hợp thì
Dẹp bỏ sân si không ý động
Thành tâm tu luyện tự mình ghi*

4) 27-8-96 T/V Nhân Hòa (USA)

Hỏi: Thiên viện lớn rộng nằm ở chỗ nào?

Đáp: Thưa thiên viện lớn rộng nằm ở nơi trung tâm điện quang bộ đầu của hành giả Vô Vi. Nơi đó chỉ có một hướng đi lên vô cùng tận tức là đất trời vô sanh bất diệt.

Kệ:

*Vô cùng tiến hóa nơi sâu rộng
Cảm thức trần gian một cái còng
Phát triển không thành tâm loạn động
Sửa mình tiến hóa lại càng thông*

5) 28-8-96 Las Vegas USA

Hỏi: Pháp trình xuất phát từ đâu đến đâu?

Đáp: Thừa pháp trình xuất phát từ sanh trụ hoại diệt và hồi sinh mà thành tựu.

Kệ:

*Chuyển động có không rất nhiệm màu
Tự tan liên tục rất cao sâu
Hành trình tan tựu rồi sao mất
Qui thuận Trời cao rõ pháp màu*

6) 29-8-96 Las Vegas USA

Hỏi: Pháp màu là sao?

Đáp: Thừa pháp màu là sự cứu rỗi tâm linh, chỉ có tiến tới, trong chiều hướng thanh tịnh, chính hành giả tự cảm thức được, thật sự sống trong thanh tịnh.

Kệ:

*Văn ngôn thực triển hướng tâm linh
Huyền diệu thâm sâu tự hiểu mình
Phương tiện của Trời nay sẵn có
Thực hành chất phác tự mình mình*

7) 30-8-96 Las Vegas USA

Hỏi: Làm việc từ thiện có hữu ích gì cho tâm thân hay không?

Đáp: Thừa làm việc từ thiện rất hữu ích cho tâm lẫn thân, dần thân giúp đỡ người bằng tiền của, tâm thức cảm nhận đã làm được việc hữu ích, giúp đỡ người nghèo trong lúc thiếu thốn, tự cảm thấy vui, lại có cơ hội thực hiện được tâm từ bi thương yêu đồng loại, tự cảm thấy rất cao quý, hoan hỷ làm điều tốt thì cơ thể rất yên vui.

Kệ:

*Giúp đỡ nhen gian triển đạo mùi
Tình thương đạo đức tự rèn trui
Vui say phục vụ không còn ác
Học hỏi không ngừng sống động vui*

Ánh sáng

*Ta là ánh sáng tại trần
Không lo tu luyện chuyên cần khai tâm
Tự mình tạo thế tự làm
Giữ phân mê chấp lại tâm đấu tranh
Tự mình từ bỏ ý thanh
Tranh nhau động loạn sử sanh đủ điều
Mắt làm tai động lưỡi yêu
Xét ra mới thấy lý siêu hơn người
Miệng thời ướm nở nụ cười
Chê khen ngoại cảnh người người loạn tâm
Chẳng còn ý thức nguyên âm
Trời ban ánh sáng diệu thâm định hồn
Vô sanh vô diệt sanh tồn
Nhu lai bản chất qui hồn hóa sanh
Tự tan tan tự thực hành
Đó đây là một cơ tranh của Trời
Giải mê phá chấp hợp thời
Sanh tồn bất diệt mở lời nhủ khuyên
Nguyên căn sống động giác huyền
Nhu lai thực chất sống yên đời đời
Trí tâm học hỏi nơi nơi
Mô ni ngọc quý thành thời dung hòa
Ta là ánh sáng phân qua
Giải thông đời đạo chan hòa tình thương*

Lương Sĩ Hằng

NGỤC TÙ VÀ THẺ XÁC

Montréal, ngày 14 tháng 9 năm 1997

Thưa các bạn,

Tôi sinh năm 1923, năm nay cũng quá thất tuần, có duyên lành được sống và kể lại những gì tôi đã đạt được cho các bạn thấy. Chúng ta, ai cũng sáng suốt! Sáng suốt là phần hồn ! Phần hồn của chúng ta giáng lâm trong thẻ xác này tằm tôi không khác gì ngục tù, ai ai cũng muốn thoát. Muốn đem những cái hay của chính mình cống hiến cho mọi người và xây dựng tâm thân, nhưng vì hoàn cảnh nghiệp lực nó đã lôi cuốn chúng ta không ít ! Mắt thấy tai nghe, kích động và phản động lôi cuốn chúng ta triền miên từ tuổi trẻ cho đến già nua, rốt cuộc không biết mình là ai, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, lặn dạn trong khổ, trong chiều hướng bên ngoài, kích động và phản động, không giờ phút nào yên, luôn luôn trong nội thức của chúng ta động loạn, âm dương bất hòa, không hiểu giá trị nguyên khí của Trờiđất đã nuôi dưỡng tâm thân của chính chúng ta, lặn la từ ngày một để tiến hóa trong chu trình tiến hóa của đấng toàn năng đã sắp đặt.

Tại sao tôi nói chuyện đấng toàn năng ? Các bạn thấy mình mang thẻ xác không khác gì đã bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này. Cái xác này bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ không thiếu gì. Nó có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, lý luận đủ chuyện, tranh chấp hơn thua, giành giật, tạo tội cho chính mình mà không hay. Ngày nay chúng ta lại tiếp tục bị giam hãm trong một nơi nghiêm trị, để chúng ta trở về với sự chất phát sẵn có của chính mình mà nhận lãnh thực hiện chu trình tiến hóa, càng ngày càng tốt hơn.

Chúng ta phần hồn đã bị giam hãm trong thẻ xác nhưng ngày nay thẻ xác chúng ta lại bị giam hãm trong khám, vậy chúng ta nghĩ sao về chính mình ? Có phải thiên hạ giam chúng ta không ? Không ! Chính mình giam mình ! Nếu tôi không làm sai luật của Nhơn sinh, tôi đâu có bị chúng sanh bắt tôi bỏ tù. Tôi làm sai, tôi nhìn nhận sự sai lầm của chính tôi. Khi nhìn nhận sự sai lầm của tôi, tôi sửa, mà sửa bằng cách nào ? Cái gốc của ta từ tiền kiếp có, hiện kim có, ngày hôm nay chúng ta có. Nhân nào quả nấy. Trước kia chúng ta người tốt, ngày nay chúng ta được hưởng một chút tốt. Trước kia chúng ta xấu thì không bao giờ chúng ta có cái chuyện tốt. Để chi ? Để cho chúng ta học hỏi và xây dựng dừng chí tiến hóa !

Hiểu mình nhiều hơn, để sửa mình, để tiến hóa, là điều cần thiết ! Càng sửa mình, càng đạt tới thanh tịnh, càng thấy rõ nguyên khí của trời đất đã hỗ trợ và xây dựng chúng ta từ giây phút khác. Chúng ta đang ngồi trong khám tù mà chúng ta làm sao xa lánh nguyên khí của trời đất được. Ông vua đang sống ở bên ngoài cũng không xa lánh nguyên khí của trời đất được, chúng ta ở trong cơ cấu của tạo hóa, hóa hóa sanh sanh của trời đất, chúng ta không thể từ chối sự thanh nhẹ của trời đất đã ban ơn cho chúng ta. Mà chính chúng ta hướng ngoại, tình tiền duyên nghiệp, tạo động, lập thể cho chính mình, tạo loạn cho xã hội. Đó là chính mình gây tội chứ không phải người khác buộc tội chúng ta. Nếu các bạn không gây tội, ai buộc tội các bạn ? Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự sai lầm của chính mình. Hiểu mình sai, mình mới cứu được, mà hiểu người khác sai là mình không cứu được.

Mình sai, thế gian có luật thế gian, thiên đàng có luật thiên đàng. Mà chúng ta sống không tuân theo luật của thế gian là chúng ta thuộc về thành phần phá hoại, thì xã hội phải bắt giam chúng ta, để chi ? để chấn chỉnh trở lại trật tự chung sống hòa bình.

Con người ở thế gian thật sự hiểu mình, hiểu họ mới thật sự xây dựng cho đất nước được. Nhiều nhà cách mạng đã nói tôi có ý thiện lành, muốn xây dựng mà tôi đề nghị chánh phủ không nghe, lại còn giam tôi bỏ tù ! Nhưng mà chưa chắc gì lời đề nghị của chúng ta đúng. Bởi vì muốn đề nghị những chuyện gì cho đại chúng, chúng ta phải nghĩ tới đại sự chung, chuyện phải làm, mà nó đi từ từ, từ giai đoạn một mới hình thành được, chứ không phải muốn là được đâu. Cho nên chúng ta bị giam hãm, kèm chế để có cơ hội thức tâm, Cũng như con người ở thế gian, sống mà không biết lấy phần hồn, không biết tu tiến thì chết chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục. Địa ngục nó còn nặng hơn cái khám mà chúng ta đang bị đây. Nhiều chuyện khắc khe, hạch hỏi. Cái đó của Thượng Đế đã làm, để dẫn tiến phần hồn tiến hóa chứ không phải là ác!

Nhiều bạn đã phạm lỗi, vào khám rồi, mới thấy rõ mình sai, ăn năn sám hối, sửa tiến, rồi phần tuổi còn lại chúng ta sẽ cố gắng tìm đường tu học và dẫn tiến người kế tiếp. Chính bản thân của tôi cũng vậy! Cũng một nhơn sanh ở thế gian có thể xác, có trí khôn, nhưng mà không kèm chế được nóng tánh, đã làm sai, rồi cũng bị giam hãm, rồi thức tâm phục vụ tốt mới được nhẹ nhàng, trở ra xã hội, và từ đó phải tìm đường đi tu. Tu là tu chỗ nào, tu sửa tâm thân chúng ta trở về với sự sáng suốt sẵn có từ xưa xưa. Cho nên tôi đây công tu luyện trên bốn chục năm, chỉ thấy mình sai chẳng có ai sai thì chúng ta sẽ sớm thức tâm và thấy rõ những gì nhơn sanh đang tiến, từ từ chứ không thể gấp rút được. Vì đại chúng, đại sự là phải chậm chứ không có mau được. Thì từ đó chúng ta mới khai mở tâm thức và không có ràng buộc sự giận hờn tủi nhục nữa. Vui hòa để tiến, theo trình độ của quần sanh thì chúng ta mới có cơ hội thoát được.

Tôi tìm ra phương pháp tu sửa từ khối óc, cơ tạng. Dụng nguyên khí của trời đất tu sửa chứ không phải là tiền bạc. Chúng ta nghèo rồi, mệt rồi, không có tiền. Bị ở tù là nghèo rồi, phải lấy nguyên khí của trời đất tự sửa tâm thân. Các bạn ở trong khám ăn được một chén cơm, các bạn phải nhớ được chén cơm này không phải dễ làm được, không phải dễ trồng một cây lúa mà có lúa cho ăn. Cả nguyên khí của trời đất hợp tác đồng nhưt xây dựng nó mới hình thành một cây lúa. Rồi chúng ta mới xay gạo, mới nuôi thân. Chất nhưt là nguyên khí của trời đất, nuôi thân chúng ta khỏe mạnh. Từ hạt lúa chúng ta phân tách ra, hiểu được chiều sâu của trời đất, không bỏ chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, nâng niu chúng ta. Chúng ta ra đời đã khóc ba tiếng khóc, nhưng ngày hôm nay lớn khôn không biết tự cứu mình là uổng cho một kiếp người. Chúng ta hiểu rồi, cái khó và cái dễ. Khó là xây dựng ! Phá hoại là rất dễ !

Cho nên tâm thức con người chưa có bình an, nóng tánh, hay nghĩ chuyện phá hoại, tạo tội cho chính mình, xây dựng là không bao giờ có tội. Càng xây dựng càng tiến và càng khai triển tâm thức của chính mình. Xứ ta có đầy đủ nguyên khí của trời đất, gần mặt trời nhưt, nắng mưa đầy đủ, xây dựng cho chúng ta hoa quả xinh tươi. Tại sao một hạt giống chút xíu mà các bạn trồng nó ra cây có trái ngọt ! Do đâu mà hình thành chất ngọt đó. Cũng do nguyên khí của trời đất xây dựng nó mới hình thành ! Mà chúng ta không biết gìn giữ để xây dựng trong tinh thần cộng hưởng hòa bình thì tự hại tâm thân và hại những người kế tiếp.

Cho nên ngày hôm nay các bạn thân xác bị giam hãm, phải đi lao động, phải trồng tía mới có ăn. Đó là các bạn sẽ thấy thực chất của các bạn, cấu trúc bởi trời đất mà hình thành. Cho nên các bạn

là một khả năng trên mặt đất này. Các bạn có thể trồng tía, đem lúa gạo tốt tươi, rau cỏ để phục vụ nhơn sanh, thực hiện tình thương và đạo đức, do công của các bạn. Các bạn hiểu được chiều sâu khả năng của các bạn thì các bạn là vô cùng, không bị giới hạn và không bị tủi thân. Sự hiện diện của các bạn, các bạn thấy rõ nhiệm vụ của các bạn làm cái gì ở đây. Điều quan trọng là sửa mình, xây dựng cho đại sự chung, làm cho mọi người vui. Các bạn trồng được một hạt đậu cũng là vui !

Tình Trời Đất rất yêu thương chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta đầy đủ nguyên khí của trời đất thì chúng ta mới hình thành được một hạt đậu và khi đói dùng được hạt đậu thì mới thấy vui. Càng vui, càng tu càng thấy thanh tịnh, mình mới thấy tình trời rõ rệt, không có bỏ chúng ta. Chúng ta không có xa đáng tạo hóa được. Chúng ta không có thể xa đáng toàn năng được. Nguyên nhân sự hình thành của các bạn hiện tại đây không phải là cha mẹ làm được. Nguyên nhân nó cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, không phải là đơn giản, không thể có người thứ nhì có thể chế óc bạn ra tại thế gian được. Không có thể chế một thể xác của bạn tại thế gian.

Cho nên ngày hôm nay các bạn còn được thể xác, còn được tâm linh, còn được trí óc là món quà quý của quần sanh, của nhơn loại, chứ không phải một xứ sở eo hẹp. Tại sao các bạn chưa thấy? Vì các bạn chưa gặp được một pháp để xây dựng cho khối óc quân bình, cơ tạng quân bình thì các bạn mới thấy khả năng của các bạn là vô cùng, đừng chỉ thực hiện trong thanh tịnh thì bạn là món quà quý của nhơn loại ở tương lai.

Chúng ta không còn tiền tình duyên nghiệp, chúng ta bị giam hãm trong khám, không còn gì, còn khối óc mà thôi, có phương pháp phát triển khối óc để liên hệ với càn khôn vũ trụ là các bạn sẽ nói rộng ra. Luồng điện của các bạn càng ngày càng phát triển thì các bạn mới thấy rằng bạn có thể giao thiệp tất cả thế giới được, không phải ở trong ở trong cái khám eo hẹp. Thể xác các bạn là vi diệu vô cùng, thần kinh chần chịt, mà nhờ cái gì nuôi dưỡng ? nhờ nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng ! Các bạn lấy gì chứng minh ? Các bạn ăn cơm rau, chén cơm, cũng là nguyên khí của trời đất hình thành ! Chớ không phải một người nào có thể cho các bạn được. Nếu không hình thành lấy gì mà cho ? Chỗ hình thành là chỗ quan trọng !

Hoa quả vạn vật đều hưởng nguyên khí của trời đất. Nếu chúng sanh nhơn loại hiểu được nguyên lý này thì tất cả sẽ sung sướng và tự xây dựng tâm thức chính mình để tiến hóa tới vô cùng. Các bạn sẽ hãnh diện lên thấy các bạn có thể xác, có khối óc, các bạn là một ánh sáng tại mặt đất. Nếu các bạn dụng pháp, trở về với quân bình sẵn có của chính các bạn, các bạn mới thật sự cống hiến cho quần sanh ở tương lai.

Cứ đòi tiến, nhưng mà không xây dựng ! Tôi đòi tiến, tôi làm cách mạng, giết người này giết người kia, tôi đạt cái gì ? Rốt cuộc không có gì hết, tôi chết, tôi cũng chết như người đã bị chết. Bây giờ tôi sửa mình, để tiến tới hòa hợp với càn khôn vũ trụ, sức mạnh thanh tịnh của tôi là vô cùng, tôi mới tận độ được quần sanh, ảnh hưởng cho những người kế tiếp. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Bàn môn tả đạo

Bàn môn tả đạo phỉnh mình như không! Nó làm giả, ảo thuật thiêu gì! Ông Phật không bao giờ biến ra một ông Phật trước mắt các bạn đâu. Nhưng mà bàn môn tả đạo nó làm một ông Phật đứng trên không trung như không. Các bạn phải nhớ cái đó, để tránh mà tu. Nó làm một cái, thẳng kia điên liền, cũng được nữa! Cái đó nó làm được, nhưng mà cái hậu quả... Cái nào cũng đều có hậu quả, cho nên các bạn phải xét kỹ cái hậu quả, có người đã làm như vậy, rốt cuộc nó sẽ không bao giờ đạt được tới đại định giới. Thành ra Trời Phật không làm phép gì hết cho thế gian, nhưng mà chỉ khuyên giải những người thế gian, để mở tâm sáng suốt của họ trong cuộc hành hương để tiến hóa mà thôi. Không chữa bệnh điên cuồng, chỉ đường lối cho họ tự sửa, lấy tình thương và đạo đức để giải tỏa tất cả những căn bệnh đã và đang có trong cơ thể bộ óc của họ. Không trị bệnh điên cuồng. Điên cuồng là một cái nghiệp của nó, để cho nó học, nó tiến, không sao hết. Còn bên bàn môn tả đạo, trị đó nhưng mà tái phát đó, không bao giờ tiến. Còn cái đặng này, chỉ rồi, sau này giúp được, giúp luôn, giúp cả phần hồn lẫn thân xác

(Phật Tại ngã)

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 47, 20-11-2022

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Đức Tổ Sư giảng năm 1964

<https://youtu.be/L5ezF5srNMU>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Trình chiếu video cho Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư lần 55

<https://youtu.be/2o5oMSpNPDw>

Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư lần 55

https://youtu.be/mfH_DDft30A

3. Radio Nam California tuần lễ 47

Chủ đề: Đồi Đạo Song Tu

<https://youtu.be/6UALTd-pJ0Q>

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VÃNG

1

T. 4. 2 M, ngày 01-05-1994-

Kính thưa thầy,

Nghĩ đời người như giấc mộng, nao nháo
 cái bóng đời nó trôi tan, hạt bụi còn may là
 bạn, ô! tui (Cm Mui), với cái tên có tên thầy
 gặp vào hôm còn trẻ nhỏ đời này:

- Kính thưa thầy, ngày xưa đời nhỏ bình,
 Thầy gọi đến học dạy hát tui
 biết nghĩa ven bờ sông nước là đời,
 Vẻn thơ, chữ pháp, hát thanh - Khinh
 Vô ơn báo cáo cái kình nhà đời:

Tỉnh Xí nhà: còn là học hiện,
 Phẫu Tâm tu luyện phải viên mãn,
 Phẫu tâm Kình tâm là đời này,
 Vạn vật quy nguyên đều đời hiện.
 Có làm việc học ngoài đời, có học ngoài
 đời ngoài cũng tu pháp lý vô vi; lúc thầy còn
 ở HT, chúng con đang tâm định ý quyết chí
 tu hành, rồi khi thầy rời HT về nhà
 một người một hôm anh, người thì qua đời,
 người thì xuất cảnh, người thì đi về các

2

đang danh bất phàm ngã, con con đang
 may may chí, bình bình là đời là đời
 biết đó, an định; mỗi mỗi cái gì cũng có
 hết đó cũng do thầy, tu tập, đi quyết tâm,
 Chơn vẹn, ở thì một tháng sống, đi đây
 khi đi với thật là đau khổ. Ở đây con mới
 1994, con đã nghĩ thầy, con nhớ một đoạn
 thầy thầy gọi về cho các bạn đạo không đời
 Đạo Ông tu, xin trích về đời này:

- Bên trong chú giải từng giờ,
 Chia lý đời đời giờ đời khổ thanh,
 Quay về căn bản thế nhân,
 Theo thầy đời pháp giờ đời đời đời
 Đời hạnh tu đời đời đời

Hồi cũng tâm sang, bên phải làm con đời với
 Mẹ (C. 6 tui) lúc nào cũng thấy kính lễ
 làm vui lòng mẹ, làm thầy, con ven đến
 tạo không, làm thầy, ai cũng là thầy con con
 học đời một đời đời, thầy con ngoài ngoài
 có đời đời con đời, đời với HT đời này con
 thầy, thầy thầy đời với đời đời đời đời đời
 ngoài, với đời đời đời đời đời đời đời

Ngày 14/9/94

H T H ,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 1/9/94 được biết con đang lâm phải nghiệp thân.

Nghiệp là gì? Nghiệp là căn bản của sự tham lam từ tiền kiếp đến bây giờ, tạo thành tập quán xấu, quên sự sáng suốt phục vụ chính mình, cho nên kiếp này ăn uống sai lầm, dục và suy tư sai lầm, tạo thành bệnh hoạn. Chính mình đã làm khổ mình rất nhiều nhiên hậu mới tìm đường tu, nhưng tu mà không sửa thì mới tạo nghiệp thân, ăn năn sám hối chịu sửa mới tu được. Sửa từ miếng ăn, trật tự, biết suy tư sự thanh nhẹ của Trời Đất đang ban chiếu cho chúng ta, toàn là sự từ bi thanh nhẹ, mà chính chúng ta không chịu phát triển sự từ bi thanh nhẹ đó, thì làm sao nhận được ánh sáng tận độ tâm thân. Vậy con nên suy nghĩ cho kỹ - hàng ngày ăn uống những gì thích hợp với tổ chức tinh vi mông mẫn ở bên trong, toàn là điện năng hóa giải tâm thức phù hợp với tình Trời Phật không? Mỗi mỗi đều có định luật nhân quả. Nếu ăn nhiều tự chèn ép ngũ tạng, không có cơ hội làm việc phù hợp với nguyên lý của vũ trụ quang thì sự vận hành ở bên trong giữa tim gan thận sẽ bị tắt nghẽn và xảy ra bệnh tim và máu cao. Hỏi ai đã hại chúng ta sanh bệnh? Sự thật là do nơi sự bất cẩn của chính mình đã tạo ra nhiều năm rồi, nên bây giờ mới xảy ra bệnh nan y: tâm thần bất loạn. Có cơ hội tu nhưng không tu được là vậy? Vậy con nên tìm cách thanh lọc bộ ruột để hỗ trợ cho sự vận hành của ngũ tạng thì mong ra có cơ hội tự cứu bệnh căn.

Pháp không bao giờ sai mà chính người đã tự hành sai mà thôi. Hướng về Trời Phật thì toàn diện phải được thanh nhẹ thì mới đúng đường. Biết mình là ánh sáng tại mặt đất thì phải dưỡng mãnh thực hành chơn pháp khử trừ lưu thanh thì mới hội tụ được ánh sáng. Hiện tại con nhìn kỹ ánh sáng mặt trời có phải thanh tịnh không? Còn ánh sáng từ bi lại càng thanh tịnh hơn. Con nhìn đó mà tự phát triển tâm từ bi. Đó là Vô Tự Chơn Kinh luôn luôn trực diện với chính con nhưng nào có hay biết gì? Nhật Quang Phật đó con! Trực diện với Ngài nhưng chưa bao giờ thanh tịnh để đón rước sự từ bi tương trợ của Ngài. Ăn ít tu nhiều, thiền nhiều thì kết quả sẽ được nhanh, ngược lại tham sống sợ chết thì toàn diện sẽ mất ánh sáng, dưỡng mãnh thanh tịnh không còn nữa. Thầy ở xa, không thể phục vụ con bằng thuốc men nhưng chỉ có đôi lời nhắn nhủ con thực hành. Hồn là trên hết, luôn luôn phải nhớ hồn mà tu, cũng như nhớ Trời Phật, không nên tranh chấp và lo âu nữa. Giốc của chúng ta là vô sanh bất diệt, giữ lấy ý niệm này thì mới thấy sự hạnh phúc giữa Trời và người không lý gián.

Chúc con sớm thức và vui tiến.

Quý thương,